



แผนดำเนินงาน

การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



โดย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนดำเนินงานการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วทั้งตำบลป่าตึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง
- 2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
- 3) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง และผู้อื่น

แผนดำเนินงานการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานสนับสนุน	หมายเหตุ
1	สำรวจสถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนป่าตอง	สำรวจจุดอันตราย จุดเสี่ยงภัยภายในสถานที่ ท่องเที่ยวอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง / จุด	ไม่ใช้ งบประมาณ	สถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนป่าตอง	วันละ 1 ครั้ง / จุด	สถานีตำรวจ ภูธรแม่จัน	
2	สำรวจจุดอันตราย จุด เสี่ยงภัยภายในชุมชน	ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครฯ สำรวจจุด อันตราย จุดเสี่ยงภัยภายในชุมชนอย่างน้อยวัน ละ 1 ครั้ง / จุด	ไม่ใช้ งบประมาณ	หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตอง	วันละ 1 ครั้ง / จุด	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
3	การตั้งด่านตรวจชุมชน และอำนวยความสะดวก ด้านจราจร	การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดบนถนนหมู่บ้าน ที่มี การจัดกิจกรรม เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลด พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน	ไม่ใช้ งบประมาณ	หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตอง	กรณีมีกิจกรรม	อปพร. และ สถานีตำรวจภูธรแม่จัน	
4	ตัดแต่งกิ่งไม้	ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังไฟฟ้าส่องสว่าง กีด ขวางทางจราจร พัฒนาทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่เสี่ยงภัยที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตอง	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	-	
5	ตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าส่อง สว่าง	ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้า ส่องสว่าง กรณีพบมีไฟฟ้าส่องสว่างดับ ติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม ในจุดที่มีไฟฟ้าส่อง สว่างไม่เพียงพอ	50,000 ข้อบัญญัติฯ หน้า 280	หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตอง	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานสนับสนุน	หมายเหตุ
6	การตรวจสอบแก้ไขกล้องวงจรปิด (CCTV) และติดตั้งกล้อง (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ครั้ง / วัน / จุด หากพบว่ามี การชำรุดให้รายงานผู้บริหารขออนุมัติดำเนินการซ่อม - กรณีพบจุดเสี่ยงเพิ่มเติมให้เสนอผู้บริหารพิจารณาติดตั้งกล้อง (CCTV) เพิ่มเติม	200,000 ข้อบัญญัติฯ หน้า 187	จุดติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 17 และหมู่ที่ 19 รวม 44 จุด	วันละ 1 ครั้ง	-	
7	ตรวจอาคารร้าง หรือที่รกร้างว่างเปล่า	- ตรวจตราบริเวณอาคารร้าง หรือที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนและที่สาธารณะ ประสานกองช่างแจ้งเจ้าของขอความร่วมมือล้อมรั้วเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมั่วสุม - กรณีพบเห็นกลุ่มบุคคลมั่วสุมให้ประสานแจ้งเบาะแสกลุ่มบุคคลที่พบเห็นไปยังสถานีตำรวจ	ไม่ใช่ งบประมาณ	หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง	วันละ 1 ครั้ง	คณะกรรมการหมู่บ้าน กองช่าง อบต.ป่าตึง และ สถานีตำรวจภูธรแม่จัน	
8	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และระวังมิฉฉาชีพและอาชญากร	ออกแนะนำ ตักเตือนประชาชนตามหมู่บ้านและสถานประกอบการให้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพวกมิฉฉาชีพและอาชญากร เพื่อให้เกิดการระมัดระวังตัว ไม่ประมาทในการเดินทาง และแนะนำช่องทาง การแจ้งเบาะแส	ไม่ใช่ งบประมาณ	หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	คณะกรรมการหมู่บ้าน และ สถานีตำรวจภูธรแม่จัน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานสนับสนุน	หมายเหตุ
9	ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการ	ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการ เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ฯลฯ โดยให้คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยของสถานบริการ การติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ป้ายแสดงสัญลักษณ์ประตูฉุกเฉิน / ทางหนีไฟ รายละเอียดแนวทางการหนีไฟ ติดตั้งถังดับเพลิงให้เพียงพอ และตรวจสอบสภาพถังให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ไม่ใช้ งบประมาณ	สถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตอง	เดือนละ 1 ครั้ง	ฝ่ายปกครอง อำเภอแม่จัน และ สถานีตำรวจภูธรแม่จัน	
10	ให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	30,000 ข้อบัญญัติฯ หน้า 185	อบต.ป่าตอง และ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20	กุมภาพันธ์ 2566	เทศบาลแม่จัน	
11	ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง	ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเตือนภัยต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ระบบตรวจจับควัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละอาคารสถานที่ รวมทั้งให้มีการทดสอบและ ตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ	50,000 ข้อบัญญัติฯ หน้า 190	จุดติดตั้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20	ปีละ 2 ครั้ง	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
12	รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์	จัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รับแจ้งเหตุและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ที่ทำการ อบต.ป่าตอง	ทุกวัน 24 ชั่วโมง	สถานีตำรวจภูธรแม่จัน	